

Khai thác nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững



Người dân thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động khai thác thủy sản góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác còn tồn tại một số bất cập gây ảnh hưởng tới nguồn lợi thủy sản. Trước tình hình đó, ngành thủy sản đã thực hiện các giải pháp nhằm khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 1.200 tàu, thuyền khai

thác thủy sản với tổng công suất máy 107.995,8CV, trong đó hơn 260 tàu có công suất trên 90CV. Năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản đạt 74.321 tấn, giá trị đạt 1.147,2 tỷ đồng. Ngư trường đánh bắt chủ yếu của người dân trong tỉnh là vịnh Bắc Bộ. Trước sự việc ngành thủy sản trong nước bị phạt "thẻ vàng", tỉnh đã cùng các địa phương trong cả nước thực hiện các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không

khai báo và không theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Sở đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định Luật Thủy sản năm 2017 và triển khai bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các

tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức truyền phong phú, đa dạng. Từ đầu năm 2018 đến nay, tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn ghi nhật ký khai thác, công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản cho trên 500 lượt người; phát 300 sổ nhật ký khai thác thủy sản; tổ chức ký cam kết cho 519 chủ tàu khai thác thủy sản về thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Định kỳ thả bổ sung giống thủy sản xuống các vùng nước tự nhiên nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản. Tổ chức hướng dẫn thực hiện các giải pháp cấp bách để kiểm soát hoạt động thủy sản tại cảng cá, bến cá cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các đồn và trạm kiểm soát thuộc các đồn biên phòng, cán bộ làm công tác quản lý cảng cá, bến cá và cán bộ phụ trách thủy sản các địa phương có ngư dân tham gia khai thác thủy sản.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ông Đào Văn Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản cho biết: Từ tháng 10/2017 đến nay, Chi cục Thủy sản đã trực tiếp tổ chức và phối hợp thực hiện 4 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Qua kiểm tra các phương tiện, lối vi phạm chủ yếu là giấy

phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật dùng cá quả hạn, một số tàu cá không mang theo giấy tờ khi đi khai thác, một số tàu cá biển số bị rách nát, ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, trang thiết bị cứu sinh chưa đủ... Đoàn thanh tra, kiểm tra đã lập biên bản xử phạt 9 vụ vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác thủy sản, thu nộp ngân sách nhà nước 80 triệu đồng.

Thiếu tá Đinh Văn Trường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Đơn vị luôn bám sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát, theo dõi chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời thường xuyên nhắc nhở chủ các phương tiện không vi phạm quy định về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá cũng như quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cộng đồng ngư dân ven biển về quy định chống khai thác bất hợp pháp có chuyển biến tích cực. Các phương tiện đánh bắt xa bờ không để xảy ra tình trạng vi phạm trong khai thác bị nước ngoài bắt giữ, xử phạt. Hiện tượng ngư dân sử dụng các công cụ, phương pháp khai thác thủy sản mang tính hủy diệt như xung điện, chất độc, chất nổ đã giảm. Một số chủ

phương tiện đánh bắt đã cải hoán, nâng cấp tàu có công suất lớn để chuyển đổi khai thác ven bờ kém hiệu quả sang khai thác thủy sản xa bờ cho hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường; đồng thời chuyển dần sang các nghề khai thác đang được khuyến khích như nghề câu, chụp mực, lưới rê, lồng bẫy...

Để hoạt động khai thác thủy sản phát triển hiệu quả và bền vững, ngành thủy sản trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định năm 2018. Nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp theo quy định; lập danh sách và định kỳ công bố danh sách tàu cá của tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp. Thực hiện thu, phát sổ nhật ký khai thác, báo cáo khai thác bất hợp pháp và xác nhận nguồn gốc thủy sản. Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định về hạn chế, cấm phát triển, đóng mới tàu cá khai thác ven bờ, cấm đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo; chuyển đổi tàu cá làm nghề lưới kéo sang nghề khai thác khác thân thiện với môi trường.

THANH HUYỀN

Bổ sung quy định bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa



(nongnghiep.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường. Theo đó, người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:

a. Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;
b. Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm;
c. Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa thì người sản xuất phải tuân thủ theo đúng quy định về sử dụng mã số, mã vạch.

200 tỷ đồng cho khởi nghiệp nông nghiệp, nông thôn

(chinhphu.vn) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ vừa công bố chương trình "Khởi nghiệp xanh trên quê hương Việt Nam".

Đây là chương trình hỗ trợ khởi nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm thu hút trí thức trẻ khởi nghiệp và hỗ trợ thanh niên nông thôn làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương. Để đồng hành với chương trình, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Đầu tư Saigon Peninsula cùng các đối tác đã huy động 200 tỷ đồng để tài trợ cho giai đoạn 1 của chương trình. Thời gian tới ban điều phối chương trình sẽ tiếp tục kêu gọi nhiều đơn vị khác tham gia. Số tiền 200 tỷ đồng bước đầu này do Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn quản lý và sẽ giải ngân cho những trường hợp theo tiêu chí của ban tổ chức.

Bên cạnh việc hỗ trợ thanh niên vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, chương trình cũng sẽ đào tạo giúp các đơn vị khởi nghiệp trẻ nâng cao năng lực sản xuất, quản trị...



MẠNH THẮNG

Những ngày qua, bệnh đốm trắng trên tôm đã xuất hiện ở diện tích nuôi trồng thủy sản tại xã Nam Thịnh và xã Nam Cường (Tiền Hải). Để chủ động khống chế bệnh đốm trắng trên tôm không lây lan ra diện rộng, giảm thiệt hại mức thấp nhất cho các hộ dân nuôi tôm, huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp. Ngay sau khi nhận được thông báo từ các hộ dân, Nam Thịnh đã tập trung phát thuốc khử trùng để thực hiện xử lý môi trường ao nuôi có tôm bệnh đốm trắng. Ông Phạm Văn Chế, cán bộ lâm sinh và thủy sản chia sẻ: Hầu như năm nào bệnh đốm trắng cũng xảy ra trên diện tích tôm mới thả. Vụ nuôi thả tôm năm nay, bệnh đốm trắng xuất hiện ở diện tích ao nuôi của 7 hộ dân tại các thôn Hợp Châu, Quang Thịnh, Đông Lạc từ ngày 13/5. Do tôm được ít tháng tuổi nên sử dụng kháng còn yếu, cùng với thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng nên dẫn đến một số diện tích nuôi tôm chết. Trước tình hình trên, UBND xã đã phối hợp với ngành chức năng xét nghiệm xác

TIỀN HẢI

Phòng, chống bệnh đốm trắng trên tôm

định bệnh đốm trắng trên tôm, đồng thời chỉ đạo các bộ chuyên môn tăng cường xuống các vùng nuôi tôm bị nhiễm bệnh, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp thiết thực để khống chế bệnh, không để lây lan sang các vùng nuôi khác. Tích cực tuyên truyền đến nhân dân khắc phục tình trạng tôm chết, triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng ao nuôi, không được xả nước bừa bãi gây nguy cơ bùng phát thành dịch trên toàn xã. Tại vùng nuôi trồng thủy sản thôn Hợp Châu, ông Giang Hồng Phú có diện tích nuôi tôm 2.000m² đã bị bệnh đốm trắng vào ngày 16/5. Ông Phú cho biết: Ngay khi có hiện tượng tôm chết bất thường, gia đình tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương. Hiện nay, tôi đã thực hiện xử lý môi trường ao nuôi và tiêu hủy tôm chết theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Mặc

dù ao nuôi chưa xuất hiện bệnh đốm trắng nhưng ông Nguyễn Văn Chúc, thôn Chi Cường, xã Nam Cường vẫn không chủ quan, lơ là. Ông Chúc cho biết: Khi nghe thông báo của chính quyền vùng nuôi trồng thủy sản tại địa phương đã xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm, gia đình tôi đã xử lý bằng các biện pháp như hạn chế người qua lại các ao tôm. Sử dụng vôi bột rải xung quanh bờ ao, đắp chặt cống cấp và thoát nước. Quay lưới quanh bờ ao để ngăn chặn xâm nhập của cua, công vào ao, căng dây để chống chim vào ao, nhằm tránh bệnh đốm trắng xâm nhập qua đối tượng trung gian gây thiệt hại về kinh tế.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Sau khi nhận được thông tin xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm tại

Nam Thịnh có 7 hộ, Nam Cường 1 hộ với tổng diện tích trên 1,2ha, Tiền Hải đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức lấy mẫu tôm bệnh tại 2 xã xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân tôm chết do nhiễm bệnh đốm trắng. Để khống chế bệnh đốm trắng trên tôm không lây lan ra diện rộng, Tiền Hải đã tuyên truyền đến các hộ nuôi trồng thủy sản tiến hành khử trùng, xử lý triệt để mầm bệnh trong ao. Tổ chức cấp phát 600kg hóa chất Chlorine cho các hộ dân tập trung để xử lý nguồn nước ao nuôi, không chế dịch bệnh phát sinh. Giám sát chặt chẽ việc thu gom tôm chết xử lý đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Khuyến cáo nông dân giữ nước trong ao nuôi để xử lý từ 7 - 10 ngày bằng hóa chất Chlorine và chuyển sang đối tượng nuôi khác như cá, cua,...



Vùng nuôi trồng thủy sản xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

bảo đảm không để ao trống. Ngoài Nam Thịnh, Nam Cường, huyện Tiền Hải đã chủ động tuyên truyền các địa phương khác có vùng nuôi trồng thủy sản cần tập trung hướng dẫn nông dân giám sát chặt chẽ diện tích ao nuôi tôm, có các biện pháp bảo vệ như thường xuyên đo độ pH bảo đảm yêu tố môi trường nước tốt, kiểm tra tình trạng dinh dưỡng

XÍ NGHIỆP NƯỚC VŨ THƯ

Nâng cấp hệ thống công trình cấp nước

Bước vào mùa nắng nóng, Xí nghiệp nước Vũ Thư (thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) sớm chủ động đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống công trình cấp nước nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sinh hoạt ngày càng cao của người dân.

Xí nghiệp nước Vũ Thư hiện quản lý khoảng 15.000m đường ống truyền tải và phân phối nước, 20.000m ống dịch vụ các loại, cấp nước cho trên 4.100 hộ dân và cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn thị trấn Vũ Thư và các xã lân cận như Minh Quang, Hòa Bình, Song An, thôn Thuận Tân (xã Bách Thuận). Từ năm 1999, Xí nghiệp đã đơn vị đầu tiên trên địa bàn huyện thực hiện dịch vụ cung

cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân. Đây là một lợi thế về kinh nghiệm, kỹ thuật, tuy nhiên cũng gây khó khăn trong quá trình cung cấp nước cho người dân vì hệ thống ống kèm cung cấp nước sạch được đầu tư cách đây gần 20 năm, đến nay nhiều ống đã bị hạn gỉ, đường kính nhỏ, ảnh hưởng tới áp lực nước. Đặc biệt, địa bàn thị trấn Vũ Thư có sự thay đổi, gia tăng mạnh về số hộ sử dụng nước, vì vậy cần mở rộng một số tuyến đường ống và thay thế đường ống kèm bằng đường ống nhựa, đường kính to hơn.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Xí nghiệp nước Vũ Thư cho biết: Để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng nước của

người dân, lấy sự hài lòng của khách hàng đặt lên hàng đầu, từ năm 2016, Xí nghiệp đã chủ động, tham mưu để xuất với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị máy móc tại nhà máy, đặc biệt thay thế, nâng cấp toàn bộ tuyến ống truyền dẫn trên các trục chính, mở rộng thêm 1,5km ống truyền dẫn trực chính; thay thế trên 7.000m đường ống kèm bằng ống nhựa HDPE đường kính to hơn. Trong đó, riêng 5 tháng đầu năm 2018, Xí nghiệp đã đầu tư trên 200 triệu đồng và huy động toàn bộ nhân lực tiến hành thay thế, nâng cấp toàn bộ hệ thống đường ống kèm bằng đường ống nhựa

trên 1/2 địa bàn thị trấn Vũ Thư. Dự kiến, từ nay đến hết năm 2019, Xí nghiệp sẽ cải tạo, nâng cấp, thay thế toàn bộ tuyến ống còn lại để nâng cao áp lực nước trong toàn hệ thống. Ông Phạm Quang Tiên, tổ trưởng tổ dân phố Minh Tân 1, thị trấn Vũ Thư cho biết: Tổ dân phố Minh Tân 1 hiện có trên 150 hộ dân. Những năm trước, nước sạch do Xí nghiệp nước Vũ Thư cung cấp đạt chất lượng tốt, thời gian cấp nước cơ bản đạt 24/24 giờ, bà con khá hài lòng. Tuy nhiên, do đường ống lắp đặt từ lâu, ống nhỏ nên áp lực nước khá yếu, các hộ dân có nhà cao tầng thì nước không bơm lên được tầng 4, tầng 5 để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Hơn nữa, nhiều hộ dân tách hộ, xây dựng nhà ở mới trên địa bàn nên nhu cầu lắp mới đường ống, công tơ nước rất nhiều. Vừa qua, Xí nghiệp nước Vũ Thư tiến hành thay thế, nâng cấp, mở rộng toàn bộ tuyến ống nước trên địa bàn, bà con rất phấn khởi, đồng thuận. Sau khi Xí nghiệp thay thế đường ống nước, bà con trong tổ dân phố tự nguyện bảo nhau đóng góp thêm 330.000 đồng/hộ để sửa lại mặt bằng đường ống nước sinh hoạt, cống thoát nước, góp phần để bảo vệ đường ống nước và giúp ngõ phố sạch đẹp.

Ngoài nâng cấp hệ thống công trình cấp nước, Xí nghiệp nước Vũ Thư liên kết với Trung tâm Y tế huyện nâng cao hiệu quả quy trình xử lý, khử trùng nước nhằm bảo đảm chất lượng nước phục vụ người dân. Trung bình, Xí nghiệp cung ứng khoảng 50.000m³ nước/tháng, trong đó thời gian cao điểm của mùa hè,

cung ứng 60.000m³ nước/tháng cho các hộ dân. Với việc nâng cấp đồng bộ hệ thống công trình cấp nước, hiện tại, Xí nghiệp nước Vũ Thư đạt công suất tối đa trên 90.000m³ nước/tháng. Nhờ nâng cao chất

lượng phục vụ, lấy khách hàng là trung tâm nên Xí nghiệp không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn mà còn thu hút một số đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn khác như Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam

chi nhánh Thái Bình (đóng tại xã Tự Tân); Trại tạm giam, Công an tỉnh (đóng trên địa bàn xã Minh Lăng) cũng tham gia sử dụng nước của Xí nghiệp.

HÀ PHƯƠNG



Xí nghiệp nước Vũ Thư tiến hành thay thế đường ống kèm đã xuống cấp bằng ống nhựa HDPE trên địa bàn thị trấn Vũ Thư.